
       
การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีท่ี ๒ ครั้งที่ ๑ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง)  
   วันพุธที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎร     
ชั้น ๒ อาคารรัฐสภา นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร         
ชุดที่  ๒๕ ปีที่  ๒ ครั้งที่  ๑ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) โดยมี  นายสุชาติ  ตันเจริญ  รองประธาน                 
สภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง และนายศุภชัย  โพธิ์สุ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง ผลัดเปลี่ยน  
ท าหน้าที่ประธานการประชุม 
  ประธานฯ ได้อนุญาตให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ปรึกษาหารือในเรื่องต่าง ๆ ตามข้อบังคับ
การประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๒๔ เป็นเวลาพอสมควร และเมื่อครบองค์ประชุมแล้ว  
ประธานฯ ได้ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้ 
 

  (๑) กระทู้ถาม 
       ๑.๑ กระทู้ถามสดด้วยวาจา      
   ๑.๑.๑ กระทู้ถาม เรื่อง ยุทธศาสตร์วิจัย พัฒนา และปรับปรุงพันธุ์ข้าวไทย 
เพื่อเพิ่มผลผลิตและการส่งออกหรือการแข่งขันในตลาดโลก โดยมี นายณัฐวุฒิ  ประเสริฐสุวรรณ สมาชิก 
สภาผู้แทนราษฎร พรรคชาติไทยพัฒนา เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร 
และสหกรณ์ 
    ประเทศไทยมีพ้ืนที่ปลูกข้าวรวมทั้งหมดจ านวน ๖๖,๕๓๑,๒๐๐ ไร่ และปีนี้ 
ประเทศไทยส่งออกข้าวได้เพียง ๔,๕๐๐,๐๐๐ ตัน เท่านั้น เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาที่ส่งออกถึง 
๗,๕๘๐,๐๐๐ ตัน จึงเห็นได้ว่าการส่งออกของไทยนั้นลดลงกว่าครึ่ง ท าให้ มีข้าวค้างสต็อกในประเทศและยังมี
ข้าวใหม่ที่ก าลังจะเก็บเกี่ยว จึงท าให้ราคาข้าวตกต่ า เป็นสาเหตุให้พ่ีน้องเกษตรกรชาวนาได้รับผลกระทบ  
และท าให้ต้องเพ่ิมงบประมาณในโครงการประกันรายได้ของรัฐบาล ซ่ึงสาเหตุเนื่องจากข้าวที่ส่งออกมีราคาแพง
กว่าประเทศอ่ืน อาทิ ข้าวแข็ง มีราคาแพงกว่าตลาดถึง ๑๐๐ เหรียญต่อตัน ข้าวหอม มีราคาแพงกว่าตลาดถึง 
๒๐๐ เหรียญต่อตัน และประเทศไทยไม่มีความหลากหลายของพันธุ์ข้าวที่ส่งออก จึงไม่สามารถเปิดตลาด 
ใหม่ ๆ ได้ ท าให้การส่งออกลดลง จึงสอบถามถึงยุทธศาสตร์วิจัย พัฒนา และปรับปรุงพันธุ์ข้าวไทยเพ่ือ 
เพ่ิมผลผลิตและการส่งออกหรือการแข่งขันในตลาดโลกของรัฐบาล 
   นายประภัตร  โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ได้รับ
มอบหมายให้ตอบกระทู้ถามว่า ประเทศไทยมีชาวนาขึ้นทะเบียนประมาณ ๖๐ ล้านไร่ แบ่งออกเป็น 
นาข้าวชนิดต่าง ๆ ได้แก่ ข้าวหอมมะลิ ซึ่งปลูกมากที่สุดในประเทศไทย คือ ประมาณ ๒๙ ล้านไร่ โดยในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ๒๕ ล้านไร่ และภาคต่าง ๆ ๓ ล้านไร่ รองลงมา คือ ข้าวหอมไทย และข้าวพ้ืนแข็ง  
อย่างไรก็ตาม ในส่วนของข้าวที่ไม่มีศักยภาพในการส่งออกเมื่อเทียบกับต่างประเทศ คือ ข้าวพ้ืนนุ่ม ซึ่งขณะนี้
ปลูกเพียง ๓ แสนไร่ จึงไม่สามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้ ทั้งนี้ กรมการข้าว มีศูนย์วิจัย จ านวน ๒๘ ศูนย์ 
ทั่วประเทศ ซึ่งการวิจัยนั้นมีขั้นตอนมากและกว่าจะได้ข้าวหนึ่งพันธุ์ต้องใช้เวลาถึง ๗ – ๘ ปี และงบประมาณ 
ที่ไม่เพียงพอท าให้พันธุ์ข้าวยังไม่มีความหลากหลายมากนัก อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันรัฐบาลได้มีนโยบายใน 
การด าเนินการให้เกิดพันธุ์ข้าวใหม่ ๆ ที่มีต้นทุนต่ าและสามารถแข่งขันในตลาดโลกได้ โดยมีพันธุ์ข้าวทั้งหมด 
๑๕๔ พันธุ์ ที่ได้มีการรับรองแล้วแต่ยังน ามาใช้ ไม่ได้เพราะต้องให้เป็นไปตามกลไกของตลาด ซึ่งขณะนี้ 
ตลาดมีความต้องการข้าวนุ่ม เราจึงลดพ้ืนที่ผลิตข้าวแข็งลงและเพ่ิมการผลิตข้าวนุ่ม คือ ข้าว กข ๔๗  
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ซ่ึงเป็นข้าวพันธุ์ใหม่ที่ปลูกได้ทั้งปีและได้ผลผลิตมาก โดยได้เริ่มทดลองปลูกแล้ว นอกจากนี้ รัฐบาลได้ประสาน
กับมหาวิทยาลัยทุกแห่งโดยเชิญให้เข้าร่วมวิจัยเพ่ือให้ได้ข้าวพันธุ์ใหม่ ๆ โดยได้น าการท านาข้าวแบบอัจฉริยะ 
ซึ่งได้คิดค้นขึ้นมาด าเนินการ แต่พบปัญหาการท านา คือ พ้ืนที่ท านาไม่ราบเรียบท าให้มีต้นทุนและมีการใช้ 
น้ ามาก รัฐบาลจึงได้จัดสรรงบประมาณให้คันนาแปลงใหญ่และศูนย์ข้าวชุมชน เพ่ือน าไปซื้อเครื่องมือ 
ในการปรับปรุงพ้ืนที่ให้สามารถปลูกข้าวแล้วได้ผลประโยชน์สูงสุด อีกทั้งยังมีนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่จดทะเบียน
แล้ว อาทิ ปุ๋ยนวัตกรรมที่ให้ผลผลิตมากกว่าเดิมไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๒๕ ตลอดจนมีแปลงสาธิตทุกจังหวัดที่มีพ้ืนที่
ท านาทั่วประเทศเพ่ือลดต้นทุนให้กับชาวนา        
    ๑.๑.๒ กระทู้ถาม เรื่อง ข้อเท็จจริงในการสลายการชุมนุม โดยมี นายรังสิมันต์  
โรม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคก้าวไกล เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม  
    จากสถานการณ์การชุมนุม มีการระดมก าลังเจ้าหน้าที่ต ารวจ และอุปกรณ์ส าหรับ
การสลายการชุมนุม ซึ่งข้อเท็จจริงการชุมนุมดังกล่าวเป็นการชุมนุมโดยสันติ ไม่มีเจตนา แนวโน้ม ไม่ปรากฏ
การประทุษร้ายบุคคลอ่ืน หรือท าลายทรัพย์สินของรัฐ ซึ่ งเป็นการชุมนุมที่ เกิดผลกระทบต่อการใช้
ชีวิตประจ าวันของประชาชนน้อยที่สุด สอดคล้องตามรัฐธรรมนูญ จึงไม่ควรมีการสลายการชุมนุมเกิดขึ้น  
และในกระบวนการยุติธรรมที่มีการด าเนินคดีกับแกนน า ตามมาตรา ๑๑๖ ข้อหายุยงปลุกปั่นนั้น ศาลมี 
การยกค าร้องฝากขัง แต่เจ้าหน้าที่ต ารวจกลับด าเนินคดีในข้อหาเดิมกับแกนน าโดยไม่สนใจในค าสั่งจากศาล 
แต่อย่างใด จึงต้องการทราบว่าการตัดสินใจในการสลายการชุมนุมนั้นใครเป็นผู้รับผิดชอบ มีหลักเกณฑ์ 
บรรทัดฐานใดที่เข้าหลักเกณฑ์ในการสลายการชุมนุม และมีมาตรการการรับผิดชอบต่อการสลายการชุมนุม  
เกินกว่าเหตุอย่างไร ด้วยเหตุใดยังมีการด าเนินคดีกับแกนน าโดยไม่ยึดค าสั่งศาล และการชุมนุมทางการเมือง  
มีหลายกลุ่มทั้งคนเสื้อเหลือง และกลุ่มราษฎร โดยกลุ่มคนเสื้อเหลืองได้จัดกิจกรรมในกรุงเทพและต่างจังหวัด 
โดยเป็นข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่น และพบการอ านวยความสะดวกอย่างดีจากรัฐ ไม่มีการสลายการชุมนุม 
บางกลุ่มเผยแพร่ผ่านเพจกรมประชาสัมพันธ์ และใกล้เขตพระราชฐาน ขณะที่กลุ่มชุมนุมราษฎร กลับไม่ได้ 
รับความสะดวกและพบการสลายการชุมนุม อีกท้ังมีการน ารถผู้ต้องขังมารอรับ ดังนั้น จึงสอบถามถึงมาตรฐาน
การปฏิบัติของเจ้าหน้าที่รัฐ และนโยบายรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนก าลังเจ้าหน้าที่ต ารวจในพ้ืนที่
เนื่องจากมีการระดมก าลังเจ้าหน้าที่ต ารวจมาจากต่างจังหวัดเพ่ือมาดูแลพ้ืนที่การชุมนุม รวมทั้งการจัดสรร
งบประมาณทีไ่ม่สอดคล้องกับสิ่งที่ได้รับ อาทิ อาหารที่ใช้จัดเลี้ยง จ านวนเบี้ยเลี้ยง และสถานที่พักผ่อน  
    พลเอก ชัยชาญ ช้างมงคล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม  ได้รับ
มอบหมายให้ตอบกระทู้ถาม โดยยืนยันว่าการปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่เป็นไปตามกฎหมาย และใช้หลักการ
สากล อาทิ การชี้แจง การเจรจา และได้เตรียมหน่วยแพทย์ เครื่องมือที่ใช้ด าเนินการ ซึ่งเป็นไปตามประกาศ
ของนายกรัฐมนตรีที่ยึดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการชุมนุมในที่สาธารณะ อย่างไรก็ตาม  รัฐบาลห่วงใย 
ในสถานการณ์ที่เกิดขึ้น และมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ด าเนินการตามขั้นตอนและการดูแลความปลอดภัย  
ตามกฎหมาย ซึ่งเจ้าหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายไม่เช่นนั้นจะถูกร้องเรียนว่าละเว้นการปฏิบัติหน้าที่  
และให้ความยุติธรรมกับทุกฝ่าย ทั้งนี้ รัฐบาลตระหนักถึงการใช้สิทธิและเสรีภาพของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ 
แต่ มาตรา ๔๔ ของรัฐธรรมนูญนั้น แม้บัญญัติรับรองสิทธิเสรีภาพแต่มีเงื่อนไขคือต้องเป็นไปตามกฎหมาย 
และไม่ละเมิดสิทธิของบุคคลอ่ืน โดยเฉพาะพฤติกรรม ยั่วยุ ก้าวร้าว ก้าวล่วง เพ่ือสร้างความเกลียดชังที่จะเป็น
การสร้างความแตกแยกในสังคม ส่วนกรณีของคนเสื้อเหลืองที่แสดงความจงรักภักดี เป็นความรู้สึกของ
ประชาชนที่แสดงออกถึงการปกป้องสถาบันที่คนไทยทุกคนเชิดชู ซึ่งเมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  
ได้มีพระราชพิธีเปลี่ยนเครื่องทรงพระแก้วมรกต ดังนั้น ประชาชนที่มารวมตัวกันถือว่ามาร่วมงานพระราชพิธี 
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และไม่เข้าข่ายการชุมนุมตามพระราชบัญญัติการชุมนุมในที่สาธารณะ ทั้งนี้ ได้มีทั้งการชุมนุมที่แจ้งการชุมนุม
และไม่ได้แจ้ง ส าหรับการจัดเจ้าหน้าที่ต ารวจจากต่างจังหวัดการด าเนินการนั้นเนื่องจากเจ้าหน้าที่ต ารวจที่
ควบคุมฝูงชนมีไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติตามแผน จึงต้องผลัดเปลี่ยนก าลังจากต่างจังหวัดช่วยปฏิบัติการ  
ส่วนอาหารนั้น เป็นนโยบายส าคัญของนายกรัฐมนตรีที่ ให้ดูแล ทั้ งเรื่องที่อยู่  เบี้ยเลี้ยง และอาหาร  
ซ่ึงมีการหมุนเวียน ๑๕ – ๒๐ วัน ซึ่งผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ มีนโยบายให้ดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเต็มที่
เพ่ือขวัญและก าลังใจในการท างาน และได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับงบประมาณ พบว่าบางส่วนเบิกจ่าย
งบประมาณ และมีบางส่วนไม่ได้เบิกจ่ายตามงบประมาณแต่เป็นการบริหารจัดการของหน่วยงานเอง 
    ๑.๑.๓ กระทู้ถาม ของนายครูมานิตย์  สังข์พุ่ม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
พรรคเพื่อไทย เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ 
     เนื่องจากรัฐมนตรีติดภารกิจส าคัญ ไม่สามารถมาตอบกระทู้ถามดังกล่าวได้  
จึงขอเลื่อนตอบกระทูอ้อกไปก่อน 
       ๑.๒ กระทู้ถามท่ัวไป 
   ๑.๒.๑ กระทู้ถาม เรื่อง พัฒนาขุดลอกแหล่งน้ าห้วยอีแร้ง บ้านหนองทุ่ม  
ต าบลสว่างแดนดิน อ าเภอสว่างแดนดิน  จังหวัดสกลนคร โดยมี นางอนุรักษ์  บุญศล สมาชิก 
สภาผู้แทนราษฎร พรรคเพื่อไทย เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถาม นายกรัฐมนตร ี 
   เนื่องจากรัฐมนตรีติดภารกิจส าคัญ ไม่สามารถมาตอบกระทู้ถามดังกล่าวได้ จึงขอ
เลื่อนตอบกระทู้ออกไปก่อน 

๑.๒.๒ กระทู้ถาม เรื่อง ความคืบหน้าโครงการศึกษาและก าหนดแนวทาง
ด าเนินงานการก่อสร้างถนนเลี่ยงเมืองอุดรธานี  (วงแหวนรอบที่  ๒) โดยมี นางเทียบจุฑา ขาวข า 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรคเพื่อไทย เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม  

จังหวัดอุดรธานีปัจจุบันได้รับการพัฒนาให้ เป็นศูนย์กลางด้ านการคมนาคม 
อย่างต่อเนื่องเนื่องจากมีถนนเชื่อมโยงโดยตรงกับจังหวัดโดยรอบทั้ง ๕ จังหวัด ประกอบด้วย หนองคาย 
สกลนคร หนองบัวล าภู ขอนแก่น และเลย ซึ่งรวมปริมาณการจราจรทั้งขาเข้าและขาออก เฉลี่ย ๙๖,๐๐๐ คัน
ต่อวัน อีกทั้ งปัจจุบัน ณ วงแหวนรอบที่  ๑ ของจังหวัดอุดรธานี มีปริมาณการจราจรที่ เพ่ิมมากขึ้น  
เฉลี่ย ๖๕,๐๐๐ คัน ต่อวัน ท าให้จังหวัดมีแนวคิดที่จะพัฒนาเส้นทางคมนาคมเพ่ิมขึ้นเพ่ือเป็นศูนย์กลาง
ทางด้านการคมนาคม ด้านการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว จึงมีความจ าเป็นต้องเปิดเส้นทางคมนาคม 
สายใหม่ที่มีความพร้อมและความสะดวก ซ่ึงเป็นปัจจัยส าคัญต่อการส่งเสริมและพัฒนาการค้าการลงทุน อีกทั้ง
จะเป็นสายหลักของโครงข่ายทางหลวงที่เชื่อมโยงในระดับประเทศ ภูมิภาค กลุ่มจังหวัด และจังหวัด ต่อไป 
ในอนาคต จึงได้มีโครงการศึกษาและก าหนดแนวทางด าเนินงานการก่อสร้างถนนเลี่ยงเมืองอุดรธานี  
(วงแหวนรอบที่ ๒) ขึ้น และโครงการดังกล่าวได้รับการจัดสรรงบประมาณ จ านวน ๔o ล้านบาท เพ่ือให้มี
การศึกษา การส ารวจออกแบบเส้นทาง รวมถึงมีการส่งเรื่องให้กับรัฐบาลเพ่ือด าเนินการน า เข้าสู่ที่ประชุม
คณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาออกกฎหมายเวนคืนที่ดินและรอรับการจัดสรรงบประมาณเพ่ือก่อสร้างแล้ว  
แต่ปัจจุบันงบประมาณดังกล่าวถูกระงับไป และงบประมาณที่ ได้รับการจัดสรรถูกน าไปใช้เพ่ือศึกษา 
ความเหมาะสมของโครงการก่อสร้างมอเตอร์เวย์ นครราชสีมา – หนองคาย แทน ท าให้ประชาชนในพ้ืนที่ได้รับ
ความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก จึงขอสอบถามถึงความคืบหน้าของโครงการศึกษาและก าหนดแนวทาง
ด าเนินงานการก่อสร้างถนนเสี่ยงเมืองอุดรธานี (วงแหวนรอบที่ ๒) และนโยบายการพิจารณาทบทวนโครงการ
ดังกล่าวเพ่ือจัดสรรงบประมาณด าเนินการก่อสร้างให้ส าเร็จเป็นรูปธรรม  
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นายอธิรัฐ  รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ได้รับมอบหมาย 
ให้ตอบกระทู้ถามว่า โครงการศึกษาและก าหนดแนวทางด าเนินงานการก่อสร้างถนนเสี่ยงเมืองอุดรธานี 
(วงแหวนรอบที่ ๒) นั้น จากข้อมูลของกรมทางหลวงปัจจุบัน ยังไม่มีแผนการศึกษาดังกล่าว เนื่องจากปัจจุบัน
จังหวัดอุดรธานีมีวงแหวนรอบที่ ๑ อยู่แล้ว คือ ทางหลวงหมายเลข ๒๑๖ ระยะทาง ๒๖.๕ กิโลเมตร  
ขนาด ๔ – ๑๐ ช่องจราจร ซึ่งสามารถรับปริมาณการจราจรได้ถึง ๗๐,๐๐๐ – ๑๒๐,๐๐๐ คันต่อวัน จึงเห็นว่า
ถนนในส่วนนี้ยังสามารถรองรับการเดินทางได้ และโครงการดังกล่าวเป็นโครงการขนาดใหญ่ที่ต้องใช้
งบประมาณสูงมาก อีกทั้งจะเกิดผลกระทบต่อประชาชนในเรื่องการเวนคืนที่ดินตลอดแนวสายทาง จึงต้องใช้
ความละเอียดอ่อนในการสอบถามความคิดเห็นและการยอมรับจากประชาชนในพ้ืนที่ทุกคน นอกจากนี้ 
กระทรวงคมนาคม โดยกรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบท ได้มีการวางแผนพัฒนาสายทางทั้งหมด 
ในการขยายเส้นทางจราจร อาทิ โครงการก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข ๒ กับทางหลวง
หมายเลข ๒๑๖ ซึ่งได้ด าเนินการสร้างเสร็จเมื่อต้นปี ๒๕๖๓ งบประมาณ ๑,๐๔๘ ล้านบาท โครงการก่อสร้าง
ทางคู่ขนานทางแยกเข้าท่าอากาศยานอุดรธานีจุดตัดทางหลวงหมายเลข ๒๑๖ ซึ่งได้ด าเนินการเสร็จ 
เรียบร้อยแล้วเช่นกัน และที่อยู่ระหว่างการด าเนินการ อาทิ ทางหลวงหมายเลข ๓ คือถนนวงแหวนรอบเมือง
อุดรธานีด้านตะวันตก โดยขยายจาก ๔ ช่องจราจร เป็น ๖ ช่องจราจร และทางหลวงหมายเลข ๔ คือถนน 
วงแหวนรอบเมืองอุดรธานี ทางแยกจุดตัดทางหลวงหมายเลข ๒ ถึงแยกจุดตัดทางหลวงหมายเลข ๒๒  
โดยขยายจาก ๔ ช่องจราจร เป็น ๖ ช่องจราจร ระยะทาง ๗.๑ กิโลเมตร และในอนาคตยังมีอีกหลายโครงการ
ที่จะเกิดขึ้นซึ่งรัฐบาลจะได้เร่งด าเนินการต่อไป โดยคาดว่าโครงการต่าง ๆ เหล่านี้จะท าให้การจราจรทั้งในเมือง
ในเลี่ยงเมืองอุดรธานีมีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น 

๑.๒.๓ กระทู้ถาม เรื่อง การย้ายเรือนจ ากลางอุดรธานี  โดยมี นายศราวุธ       
เพชรพนมพร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคเพื่อไทย เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ยุติธรรม  

เนื่องจากรัฐมนตรีติดภารกิจส าคัญ ไม่สามารถมาตอบกระทู้ถามดังกล่าวได้ จึงขอ
เลื่อนตอบกระทู้ออกไปก่อน 
 

       ๑.๓ กระทู้ถามแยกเฉพาะ  
 ๑.๓.๑ กระทู้ถาม เรื่อง ขอให้ช่วยเหลือดูแลเยียวยาพนักงานช่วยเหลือคนไข้ในภาวะ

วิกฤตโรคโควิด ๑๙ ของนางอนุรักษ์ บุญศล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคเพ่ือไทย เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม  
ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข โดยมี นายสาธิต  ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข  
เป็นผู้ตอบกระทู้ถาม 

๑.๓.๒ กระทู้ถาม เรื่อง การสร้างสะพานข้ามล าห้วยเสียวบริเวณวังผ้าอ้อม  
บ้านโพนสูง หมู่ที่  ๑  ต าบลโพนสูง อ าเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร  ของนางอนุรักษ์  บุญศล 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคเพ่ือไทย เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม โดยมี  
นายอธิรัฐ  รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นผู้ตอบกระทู้ถาม 

๑.๓.๓ กระทู้ถาม เรื่อง ขอให้เร่งรัดด าเนินการแก้ไขปัญหาโครงการก่อสร้างประตู
ระบายน้ าทางช้างเผือกเพ่ือผันน้ า ล าห้วยน้ าพุง ล าน้ าก่ า บ้านตองโขบ อ าเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร 
และล าห้วยสาขาทั้งระบบ เพ่ือบรรเทาปัญหาอุทกภัยและปัญหาภัยแล้งอย่างยั่งยืน  ของนายนิยม เวชกามา 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคเพ่ือไทย เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
โดยมี นายประภัตร  โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นผู้ตอบกระทู้ถาม 
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๑.๓.๔ กระทู้ถาม เรื่อง ขอให้ส่งเสริมอาชีพการปลูกใบยาสูบ และชะลอการขึ้นอัตรา
ภาษียาสูบ  ของนายนิยม เวชกามา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคเพ่ื อไทย เป็นผู้ตั้ งกระทู้ ถาม  
ถามนายกรัฐมนตรี โดยมี นายอาคม  เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นผู้ตอบกระทู้ถาม 

๑.๓.๕ กระทู้ถาม เรื่อง การลดภาระค่าใช้จ่ายยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ  
ของนายอาดิลัน  อาลี อิสเฮาะ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคพลังประชารัฐ  เป็นผู้ตั้ งกระทู้ ถาม  
ถามนายกรัฐมนตรี โดยมี นายสาธิต  ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นผู้ตอบกระทู้ถาม 

๑.๓.๖ กระทู้ถาม เรื่อง การบรรจุบุคลากรด้านสาธารณสุขสังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ของนายอาดิลัน อาลีอิสเฮาะ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคพลังประชารัฐ เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถาม
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  โดยมี นายนิพนธ์  บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย  
เป็นผู้ตอบกระทู้ถาม 

 

(๒) เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม   
 ๒.๑ รับทราบพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ประกาศพระราชกฤษฎีกา
เรียกประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง พ.ศ. ๒๕๖๓    
  เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร อ่านพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม 
ประกาศพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญประจ าปีครั้งที่สอง พ.ศ. ๒๕๖๓ 
  พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้า
เจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า โดยที่สภาผู้แทนราษฎร ได้ก าหนดวันเริ่มสมัย
ประชุมสามัญประจ าปีครั้ งที่สอง ในวันที่  ๑ พฤศจิกายน ตามความในมาตรา ๑๒๑ ของรัฐรรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๒๑ มาตรา ๑๒๒ และมาตรา ๑๗๕ ของรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมรัฐสภาสมัยประชุม
สามัญประจ าปีครั้งที่สอง ตั้ งแต่วันที่  ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ผู้ รับสนองพระบรมราชโองการ  
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 
  ที่ประชุมรับทราบ 
 ๒.๒ รับทราบพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ประกาศแต่งตั้งรัฐมนตรี      
(นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ) 
  เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร อ่านพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม 
ประกาศแต่งตั้งรัฐมนตรี       
  พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้า
เจ้าอยู่หัว มีพระบมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า ตามที่ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้ าฯ แต่งตั้ง 
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์ชา เป็นนายกรัฐมนตรี ตามประกาศลงวันที่ ๙ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๒ แล้ว 
และแต่งตั้งรัฐมนตรีเพ่ือบริหารราชการแผ่นดิน ตามประกาศลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒  
และประกาศครั้งสุดท้ายลงวันที่ ๕ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓ นั้น บัดนี้ นายกรัฐมนตรี ได้กราบบังคมทูลว่า 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้ลาออกจากต าแหน่ง สมควรแต่งตั้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 
แทนต าแหน่งที่ว่าง เพ่ือความเหมาะสมและบังเกิดประโยชน์ต่อการบริหารราชการแผ่นดิน อาศัยอ านาจ 
ตามความในมาตรา ๑๕๘ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง  
นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป ประกาศ  
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ณ วันที่ ๑ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓ เป็นปีที่ ๕ ในรัชกาลปัจจุบัน ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ  
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 
  ที่ประชุมรับทราบ 

 ๒ .๓  รั บ ท ราบ ป ระกาศคณ ะกรรมการการ เลื อกตั้ ง  เรื่ อ ง  ผลการ เลื อกตั้ ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง (นายกรุงศรีวิไล  สุทินเผือก) 

  ตามที่ ได้ มีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้ งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัด
สมุทรปราการ เขตเลือกตั้งที่ ๕ แทนต าแหน่งที่ว่าง พ.ศ. ๒๕๖๓ และคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ก าหนดให้
วันอาทิตย์ที่  ๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นวันเลือกตั้งสมาชิกสภาแทนราษฎรจังหวัดสมุทรปราการ  
เขตเลือกตั้ งที่  ๕  แทนต าแหน่ งที่ ว่าง นั้น  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๘๕ ของรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๒ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
คณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๖๐ และมาตรา ๑๒๗ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐรรมนูญว่าด้วย 
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ .ศ. ๒๕๖๑ จึงประกาศรายชื่อผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิก 
สภาผู้แทนราษฎรจังหวัตสมุทรปราการ เขตเลือกตั้งที่ ๕ แทนต าแหน่งที่ว่าง จ านวน ๑ คน คือ นายกรุงศรีวิไล 
สุทินเผือก พรรคพลังประชารัฐ 

  ที่ประชุมรับทราบ 
 ๒.๔ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรปฏิญาณตนในที่ประชุมก่อนเข้ารับหน้าที่ ตามมาตรา 
๑๑๕ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
  นายกรุงศรีวิ ไล   สุทิ น เผื อก สมาชิกสภาผู้ แทนราษฎรจั งหวัดสมุทรปราการ  
พรรคพลังประชารัฐ ปฏิญาณตนในที่ประชุมก่อนเข้ารับหน้าที่ 
  ที่ประชุมรับทราบ 
  ต่อมา ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบเรื่องที่ไม่ได้อยู่ในระเบียบวาระการประชุม คือ 
เรื่อง สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๒๑ (๖) ประกอบมาตรา ๙๘ 
(๓) นับแต่วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ของนายธัญญ์วาริน  สุขะพิสิษฐ์    
  โดยศาลรัฐธรรมนูญได้มีค าวินิจฉัยว่า สมาชิกภาพของนายธัญญ์วาริน  สุขะพิสิษฐ์     
สิ้นสุดลงดังที่ได้กล่าวแล้ว นับแต่วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ซึ่งเป็นวันที่พรรคอนาคตใหม่ยื่นบัญชีรายชื่อ
ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง ท าให้มีต าแหน่ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ ว่างลง นับแต่วันที่ศาลรัฐธรรมนูญอ่านค าวินิจฉัย คือ วันที่  
๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๓ และเนื่องจากมีค าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่ ๕/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๓ ให้ยุบพรรคอนาคตใหม่ พรรคอนาคตใหม่จึงไม่มีรายชื่อสมาชิกในล าดับถัดไปที่จะเลื่อนขึ้นมาใน
ต าแหน่งที่ว่าง เป็นกรณีมีเหตุท าให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ ประกอบด้วยสมาชิกเท่าที่มีอยู่
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๐๕ วรรคหนึ่ง (๒) ประกอบมาตรา ๘๓ วรรคสาม ดังนั้น สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ปัจจุบันทั้งหมดเท่าท่ีมีอยู่และปฏิบัติหน้าที่ได ้คือ ๔๘๗ คน องค์ประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง คือ ๒๔๔ คน 
  ที่ประชุมรับทราบ 

๒.๕ รับทราบการพิจารณาของวุฒิสภา 
  ๒.๕.๑ รับทราบรายงานความคืบหน้าในการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ

ตามมาตรา ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (เดือนมกราคม – มีนาคม ๒๕๖๓) 
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      ๒.๕.๒ ลงมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๔ ซ่ึงสภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว 
     ด้วยในคราวประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๒๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ 
วันจันทร์ที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ และครั้งที่ ๒ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ วันอังคารที่ 
๘ กันยายน ๒๕๖๓ ที่ประชุมได้พิจารณาและรับทราบรายงานความคืบหน้าในการด าเนินการตามแผน 
การปฏิรูปประเทศ ตามมาตรา ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (เดือนมกราคม - มีนาคม ๒๕๖๓) 
แล้ว และเรื่องที่วุฒิสภาได้ส่งร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปืงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  
ซ่ึงสภาผู้แทนราษฎร ลงมติเห็นชอบแล้ว เพ่ือเสนอต่อวุฒิสภาพิจารณาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
มาตรา ๑๔๓ นั้น ในคราวประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๒๘ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง) วันจันทร์ที่ ๒๑ กันยายน 
๒๕๖๓ ที่ประชุมได้พิจารณาและลงมตใิห้ความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวแล้ว 
    ทีป่ระชุมรับทราบ 
     ต่อมา ประธานฯ ได้ขออนุญาตที่ประชุมพิจารณาเรื่องอ่ืน ๆ ซึ่งที่ประชุมไม่ขัดข้อง 
ดังนี้  
    ๗.๒ ตั้งคณะกรรมาธิการสามัญในคณะกรรมาธิการการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริตประพฤติมิชอบ แทนต าแหน่งที่ว่างลง ๑ ต าแหน่ง เพราะลาออก (นายสิระ  เจนจาคะ)  
    สมาชิกฯ ได้ เสนอชื่อกรรมาธิการแทนต าแหน่งที่ ว่างลง คือ นายกรุงศรีวิไล   
สุทินเผือก  
    ที่ประชุมให้การรับรอง 
    ๗.๔ ตั้งคณะกรรมาธิการสามัญในคณะกรรมาธิการการคมนาคม แทนต าแหน่ง 
ที่ว่างลง ๑ ต าแหน่ง เพราะลาออก (นายวันมูหะมัดนอร์  มะทา)  
    สมาชิกฯ ได้เสนอชื่อกรรมาธิการแทนต าแหน่งที่ว่างลง คือ พันต ารวจเอก ทวี  
สอดส่อง  
    ที่ประชุมให้การรับรอง 
    ๗.๕ ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการบริหารจัดการปาล์มน้ ามัน 
อย่างเป็นระบบ แทนต าแหน่งที่ว่างลง ๒ ต าแหน่ง เพราะลาออก (นายศุภชัย  นาคสุวรรณ์ และนายเอกธนัช  
อินทร์รอด)  
    สมาชิกฯ ได้เสนอชื่อกรรมาธิการแทนต าแหน่งที่ว่างลง คือ  นางสาวประภาพร   
ทองปากน้ า และนายชาคริต  ศรีภิรมย์มิตร 
    ที่ประชุมให้การรับรอง 
    ๗.๖ ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาติดตาม ตรวจสอบ การใช้เงินตาม 
พระราชก าหนด ๓ ฉบับ เพ่ือแก้ไขปัญหา เยียวยาและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจาก 
การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ แทนต าแหน่งที่ว่างลง ๒ ต าแหน่ง เพราะลาออก (นายทศพร   
ศิริสัมพันธ์ และนางสาวศิรสา  กันต์พิทยา)  
    สมาชิกฯ ได้เสนอชื่อกรรมาธิการแทนต าแหน่งที่ว่างลง คือ นางธิดา  พัทธธรรม  
และนายอรรถกร  ศิริลัทธยากร  
    ที่ประชุมให้การรับรอง 
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        ๒.๖ รับทราบเรื่อง ประธานสภาผู้แทนราษฎรอนุญาตให้คณะกรรมาธิการขยายเวลา 
การพิจารณาศึกษา ตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๑๐๖ วรรคสอง จ านวน  
๖ คณะ ประกอบด้วย 
   ๒.๖.๑ คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาติดตาม ตรวจสอบ การใช้เงินตาม 
พระราชก าหนด ๓ ฉบับ เพ่ือแก้ไขปัญหา เยียวยาและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจาก 
การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ขอขยายระยะเวลาการพิจารณาศึกษาเรื่องดังกล่าวออกไปอีก 
๑๒๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ 

 ๒.๖.๒ คณะกรรมาธิการการท่องเที่ยว ขอขยายระยะเวลาการพิจารณาศึกษาญัตติ 
เพ่ือพิจารณาศึกษาแนวทางในการส่งเสริม แก้ไขปัญหา และพัฒนาการท่องเที่ยวของประเทศไทย ออกไปอีก 
๙๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๓   

   ๒.๖.๓ คณะกรรมาธิการการพลังงาน ขอขยายระยะเวลาการพิจารณาศึกษาญัตติ 
เพ่ือพิจารณาศึกษาการปรับโครงสร้างราคาพลังงานและกองทุนน้ ามันให้เป็นระบบและยั่งยืน ออกไปอีก  
๖๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ 

    ๒.๖.๔ คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการบริหารจัดการปาล์มน้ ามัน 
อย่างเป็นระบบ ขอขยายระยะเวลาการพิจารณาศึกษาเรื่องดังกล่าว ออกไปอีก ๙๐ วัน นับตั้งแต่วันที่  
๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 

    ๒.๖.๕ คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแก้ไขปัญหาการออกประทานบัตร 
เหมืองแร่และผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากการท าเหมืองแร่ ขอขยายระยะเวลาการพิจารณาศึกษา  
เรื่องดังกล่าวออกไปอีก ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 

    ๒.๖.๖ คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาการบังคับใช้ข้ อบัญญัติ
กรุงเทพมหานครและหามาตรการแก้ไขปัญหาการบ ารุงรักษาที่ดิน การพัฒนาทรัพย์สินที่ประชาชนทั่วไป  
ใช้สอยร่วมกันในพ้ืนที่ส่วนบุคคลและพ้ืนที่ เอกชนทั่วประเทศ ขอขยายระยะเวลาการพิจารณาศึกษา  
เรื่องดังกล่าวออกไปอีก ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ 

ที่ประชุมรับทราบ 
    ๒.๗ รับทราบระเบียบคณะกรรมการจริยธรรมสภาผู้แทนราษฎรว่าด้วยหลักเกณฑ์  

และวิธีพิจารณาของคณะกรรมการจริยธรรมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๓ 
    ทีป่ระชุมรับทราบ 
    ๒.๘ รับทราบผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง ปัญหาและผลกระทบ 

จากการบังคับใช้พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ (รายงานผลการด าเนินการ 
ตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ ตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๑๐๕ วรรคสี่) 
   ที่ประชุมรับทราบ 

              ๒.๙ รับทราบรายงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ของคณะกรรมการก ากับกิจการ
พลังงาน และส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน 

    นายคมกฤษ ตันตระวาณิ ชย์ เลขาธิการคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน  
น าเสนอรายงานว่า การด าเนินการของคณะกรรมการเป็นการด าเนินการตามมาตรา ๔๖ ของพระราชบัญญัติ
การประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๐ เพ่ือขับเคลื่อนงานก ากับกิจการพลังงานด้านไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติ
ทางท่อ โดยมีเนื้อหารายงานในเรื่องต่าง ๆ ประกอบด้วย ๑. การก ากับอัตราค่าบริการที่สะท้อนต้นทุนที่โปร่งใส 
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เป็นธรรม ๒. การก ากับกิจการพลังงานเพ่ือระบบพลังงานที่มั่นคง มีเสถียรภาพ และลงทุนด้วยความคุ้มค่า  
๓. การก ากับมาตรฐานการให้บริการอย่างทั่วถึง ยั่งยืน และปลอดภัย ๔. การส่งเสริมการแข่งขันและก้าวทัน
นวัตกรรมพลังงาน ๕. การพัฒนาการมีส่วนร่วมและสื่อสารการก ากับกิจการพลังงานอย่างเข้าถึง  
และ ๖. องค์กรที่มีสมรรถนะสูง เป็นมืออาชีพ ส าหรับรายงานงบทางการเงินนั้นไม่รวมรายจ่ายของกองทุน
พัฒนาไฟฟ้า โดยงบประมาณปี ๒๕๖๑ ส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน มีการจัดรายได้ 
การด าเนินงานทั้งหมด ๙๕๐ ล้านบาท มีค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานทั้งหมด ๘๘๙ ล้านบาท และมีรายได้น าส่ง
คลังจ านวน ๖๑ ล้านบาท  

  สมาชิกฯ ได้อภิปรายแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะในประเด็นต่าง ๆ อาทิ 
ส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน ควรมีการส่งเสริมยุทธศาสตร์ผลักดันนโยบายแผนการผลิต
ก าลังไฟฟ้าของประเทศ และพัฒนานวัตกรรมการผลิตไฟฟ้าครัวเรือนใช้เอง รวมทั้งมีการให้ความรู้เรื่อง 
การดูแลรักษาโดยองค์การบริหารส่วนต าบล เทศบาล หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือลดค่าใช้จ่ายงบประมาณ 
ที่รัฐบาลต้องจ่ายค่าไฟฟ้าทดแทน อีกทั้งเป็นการสอดคล้องกับข้อตกลงระหว่างประเทศในการลดคาร์บอน 
ตลอดจนต้องมีการพัฒนาแผนพลังงานไฟฟ้าให้สอดคล้องกับสถานการณ์บ้านเมือง อาทิ การแพร่ระบาดของ
เชื้อไวรัสโควิด-๑๙ เพ่ือลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน ในการลดต้นทุนในการผลิตไฟฟ้า เพ่ือเป็นการผลักดัน
ให้มีการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจที่ดียิ่งขึ้น และควรมีการส่งเสริมให้ประชาชนลดการใช้พลังงาน โดยให้ใช้พลังงาน
ทดแทนหรือพลังงานทางเลือก และสนับสนุนให้ผู้ประกอบการผลิตนวัตกรรมที่สามารถเปลี่ยนพฤติกรรมของ
ประชาชนได้ ผลักดันให้มีการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานในประเทศ รวมทั้งกองทุนพัฒนาไฟฟ้าต้องส่งเงินไปถึง
ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสร้างโรงไฟฟ้าให้ได้รวดเร็วที่สุดหรือน าไปลดค่าไฟฟ้าให้กับประชาชน และต้อง
มีการกระจายรายได้ให้กับประชาชนผู้ผลิตปาล์ม ยางพารา ที่ถูกน าไปผลิตเป็นพลังงานทางเลือก นอกจากนี้  
ยังเห็นว่าการผูกขาดแก๊ส NGV ท าให้มีราคาสูง และประชาชนไม่มีทางเลือก จึงควรลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับ
ประชาชน 

  นายคมกฤษ ตันตระวาณิชย์ เลขาธิการคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน  ชี้แจงว่า  
จะน าเรื่องการผลิตไฟฟ้าครัวเรือนใช้เองไปหารือกับคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน เพ่ือสนับสนุนเป็น 
รายครัวเรือน และในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ มีการเลือกใช้เชื้อเพลิงที่ถูกที่สุด เพ่ือลด
ค่าใช้จ่ายของประชาชน และมีการประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดท าแผนบริหารจัดการในภาพรวม 
ในส่วนของราคา NGV นั้น มีราคาค่าผ่านท่อในราคาเดียวกันและมีการก ากับค่าผันแปรในทุกปี ซึ่งไม่สามารถ
ก ากับราคาปลายทางได้ ส่วนการรับซื้อไฟฟ้าเพ่ือเข้ามาขายในระบบนั้นต้องด าเนินการตามแผนและขั้นตอน  
จึงไม่สามารถเปิดรับซื้อได้เอง ส าหรับกองทุนพัฒนาไฟฟ้านั้นพบปัญหาว่าในอดีตมีขั้นตอนค่อนข้างมาก  
และมีการอนุมัติเงินช้า แต่ในปี ๒๕๖๔ ได้มีการกระจายอ านาจการบริหารจัดการ ซึ่งคาดว่าจะท าให้การอนุมัติ
เงินมีความรวดเร็วมากขึ้นและตอบสนองประชาชนในพ้ืนที่ ได้มากขึ้น ทั้งนี้ ส าหรับประเด็นค าถามอ่ืน ๆ  
จะได้ชี้แจงเป็นลายลักษณ์อักษรต่อไป  

  ที่ประชุมรับทราบ 
            ๒.๑๐ รับทราบประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง นโยบายการตรวจเงินแผ่นดิน

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
  สมาชิกฯ ได้อภิปรายแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะในประเด็นต่าง ๆ อาทิ  

การให้ความรู้ความเข้าใจกับประชาชนต้องสร้างฐานข้อมูลขนาดใหญ่ และประชาชนสามารถเข้าใช้งานได้ฟรี
พร้อมทั้งให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจเงินแผ่นดิน ในส่วนของการปกครองส่วนท้องถิ่น อาทิ องค์การ
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บริหารส่วนต าบลและองค์การบริหารส่วนจังหวัดนั้น ควรมีการให้ความรู้ ความเข้าใจ และข้อแนะน า 
ในการตรวจเงินแผ่นดิน อีกทั้งเจ้าหน้าที่ตรวจเงินแผ่นดินในจังหวัดต่าง ๆ มีการตรวจงบประมาณกิจกรรม 
ที่เข้มงวดมากเกินไป เนื่องจากบางพ้ืนที่มีบริบทที่แตกต่างกัน ตลอดจนควรมีการเพ่ิมน้ าหนักผลสัมฤทธิ์ 
ของงานมากกว่าการตรวจรายละเอียดงบประมาณที่ใช้ และขอให้มีการติดตามการใช้จ่ายเงินกู้เพ่ือแก้ไขปัญหา 
เยียวยาและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ เพ่ือให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดกับประชาชน  

  นายประจักษ์  บุญยัง ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ชี้แจงว่า คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  
ได้มีนโยบายในการให้ความส าคัญกับการตรวจสอบเงินแผ่นดินทั้งเงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ   
และเงินกู้ ในส่วนของเงินกู้เพ่ือแก้ไขปัญหา เยียวยาและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจาก 
การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -๑๙ ได้มีการตั้งคณะกรรมการเพ่ือติดตามการใช้จ่ายเงินดังกล่าว  
ซึ่งจะได้รายงานผลการด าเนินงานให้ทราบต่อไป รวมทั้งเงินนอกงบประมาณซึ่งเป็นกองทุนต่าง ๆ ประมาณ  
๔.๔ ล้านบาท นั้น จะมีคณะกรรมการกองทุนพิจารณาการใช้จ่ายเงินเช่นกัน ส าหรับการให้ค าปรึกษา 
และแนะน านั้น คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ได้ให้ความส าคัญเช่นเดียวกันเพ่ือให้หน่วยงานต่าง ๆ 
ด าเนินการได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย เกิดการใช้จ่ายเงินได้อย่างรวดเร็ว และคล่องตัวมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ 
ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ได้มีหลายช่องทางในการเผยแพร่ให้ประชาชนรับทราบข้อมูลผลการด าเนินการ
ของส านักงาน อาทิ เว็บไซต์ของส านักงาน อย่างไรก็ตาม ขอรับข้อเสนอแนะต่าง ๆ ไปพิจารณาด าเนินการ 
ให้การท างานของส านักงานฯ มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป 

  ที่ประชุมรับทราบ 
  ๒.๑๑ รับทราบรายงานความคืบหน้าในการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ  

ตามมาตรา ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (เดือนเมษายน – มิถุนายน ๒๕๖๓) 
  นายอนุชา  นาคาศัย รัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี น าเสนอรายงานว่า ส านักงาน

สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ 
และคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ได้จัดท ารายงานความคืบหน้าในการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ 
ตามมาตรา ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญฯ (เดือนเมษายน – มิถุนายน ๒๕๖๓) ซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าวเป็นช่วง 
การเปลี่ยนแปลงปรับปรุงคณะกรรมการและแผนปฏิรูป ประกอบกับมีการระบาดของโรคโควิด-๑๙ จึงท าให้ 
การด าเนินการในช่วง ๓ เดือนนี้ มีความคืบหน้าไม่มากนัก ดังนั้น การด าเนินงานที่ผ่านมาจากมติคณะรัฐมนตรี 
เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ ที่เห็นชอบการด าเนินการปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศให้สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และเมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้
ขยายระยะเวลาด าเนินการโดยก าหนดเวลาแล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน นับตั้งแต่วันที่แต่งตั้งประธานกรรมการ
และกรรมการปฏิรูปประเทศเพ่ิมเติมทุกด้าน ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการปฏิรูป
ประเทศด้านต่าง ๆ จ านวน ๑๓ คณะ เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ โดยเป็นการแต่งตั้งกรรมการเพ่ิมเติมให้
สมบูรณ์ ๑๑ คณะ และแต่งตั้งคณะกรรมการปฏิรูปประเทศเพ่ิมอีก ๒ คณะ ได้แก่ คณะกรรมการปฏิรูป
ประเทศด้านการศึกษาและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์เพ่ือให้แผนการปฏิรูปประเทศมีความครอบคลุมครบทุกประเด็นการพัฒนาประเทศที่ส าคัญ 
ทั้งนี้ สาระส าคัญของแผนการปฏิรูป ประกอบด้วย ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ ผลอันพึงประสงค์ ผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ค่าเป้าหมายและตั วชี้วัด กิจกรรมปฏิรูปที่จะ
ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ และข้อเสนอในการมีหรือแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย 
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ซึ่งขณะนี้แผนการปฏิรูปดังกล่าว ได้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมร่วมประธานกรรมการปฏิรูปประเทศแล้ว 
และอยู่ระหว่างการน าเสนอคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและคณะรัฐมนตรี ตามขั้นตอนของกฎหมาย โดย
คาดว่าจะเสนอรัฐสภาได้ในช่วงเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ ส าหรับการรายงานเดือนกรกฎาคม – กันยายน ๒๕๖๓ 
จะได้ปรับปรุงรายงานความคืบหน้าโดยแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ชาติกับเรื่องและประเด็น
ปฏิรูปภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ และกิจกรรมที่มีความก้าวหน้าอย่างเป็นรูปธรรมและเห็นผลในเชิงปฏิรูป 
ส่วนการรายงานรอบเดือนตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๖๓ จะรายงานเฉพาะกิจกรรมปฏิรูปที่ส่งผลต่อประชาชน
อย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock) ซึ่งส านักงานฯ จะเร่งรัดจัดท ารายงานความคืบหน้าภายใน ๑๕ วัน นับจากวัน
สิ้นสุดไตรมาส และน าเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาก่อนรายงานรัฐสภาทราบ เพ่ือให้เนื้อหาสาระของรายงานมี
ความเป็นปัจจุบันและสอดคล้องกับสถานการณ์ต่อไป 

ส าหรับการรายงานในรอบนี้เป็นการรายงานกิจกรรมส าคัญในรอบไตรมาส (เดือน
เมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๓) ที่มีลักษณะพัฒนาการจากงานเดิม เป็นประโยชน์ในเชิงปฏิรูป มิใช่งานปกติ 
และก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชน โดยมีตัวอย่างกิจกรรมและความคืบหน้าจากแผนการปฏิรูปประเทศ  
ดังนี้  

๑. ด้านการเมือง ได้แก่ การเลือกตั้งที่สุจริตและเที่ยงธรรมเพ่ือการปฏิรูปประเทศ 
โดยส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้พัฒนาแอปพลิเคชันฉลาดเลือก หรือ Smart Vote โดยขณะนี้อยู่
ระหว่างการเพ่ิมเติมข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ประชาชน
เข้าถึงข้อมูลที่จ าเป็นส าหรับผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 

๒. ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน ได้แก ่การพัฒนาระบบดิจิทัลงานพ้ืนฐานของรัฐแบบ
รวมศูนย์รองรับการเชื่อมโยงข้อมูลและการท างานร่วมกันระหว่างหน่วยงาน 

๓. ด้านกฎหมาย ได้แก่ การขับเคลื่อนร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอ
กฎหมาย พ.ศ. .... โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาของรัฐสภา ซึ่งกฎหมายดังกล่าวจะเป็นกลไก 
ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดท าและเสนอร่างกฎหมายที่มีความส าคัญและจัดให้มีกลไกช่วยเหลือประชาชน
ในการจัดท าและเสนอร่างกฎหมาย รวมทั้งการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน 

๔. ด้านกระบวนการยุติธรรม ได้แก่ โครงการพัฒนาระบบอนุญาโตตุลาการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพของกระบวนการยุติธรรม โดยส านักงานศาลยุติธรรม 

๕. ด้านเศรษฐกิจ ได้แก่ การสนับสนุน SME สู่การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ เพ่ือเพ่ิมระดับ
การแข่งขันทางธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

๖. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้แก่ การจัดการขยะที่ต้นทางระดับจังหวัด 
โดยเสริมสร้างระบบบริหารจัดการมลพิษที่แหล่งก าเนิดให้มีประสิทธิภาพ 

๗. ด้านสาธารณสุข ได้แก่ การส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพ โดยกรมอนามัย 
๘. ด้านสื่อสารมวลชนเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก่ การน าเทคโนโลยีบรอดแบนด์ไร้สาย

มาใช้เป็นโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการสื่อสารและโทรคมนาคม เพ่ือการปฏิรูปการบริหารจัดการความปลอดภัย 
ไซเบอร์ 

๙. ด้านสังคม ได้แก่ การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารกองทุนการออมแห่งชาติ  
                        ๑๐.  ด้านพลังงาน ได้แก่ แนวทางการปรับโครงสร้างการใช้พลังงานภาคขนส่ง 
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๑๑. ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ได้แก่ การผลักดันให้
มีกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารสาธารณะภายใน ๒ ปี ที่ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้โดยไม่ต้อง
ร้องขอ 

๑๒. ด้านการศึกษา ได้แก่ การพัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้เชิงรุกและการวัดปริมาณผล
เพ่ือพัฒนาผู้เรียน รวมทั้งการพัฒนาความรู้และสมรรถภาพด้านเนื้อหาสาระที่สอน ด้านศาสตร์การสอน 
ด้านการใช้สื่อและเทคโนโลยีในการเรียนรู้และสอน ด้านการพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ ๒๑ และด้านบทบาท
ของครูในยุคใหม ่

สมาชิกฯ ได้อภิปรายแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะในประเด็นต่าง ๆ อาทิ  
การปฏิรูปด้านการศึกษาต้องมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเรียนการสอนให้เป็นรูปธรรม การก าหนดเป้าหมาย
ปรัชญาทางการศึกษา หลักสูตรการเรียน และรูปแบบการเรียน ต้องมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางการศึกษา
ให้ ทั นสมั ยมากยิ่ งขึ้ น  ในส่ วนบุ คลากรนั้ นต้องมีการพัฒ นาทั กษะการสอน มี การจู งใจทางบวก 
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพทางการศึกษา โดยการเร่งรัดระเบียบทางการศึกษาให้เกิดขึ้นโดยเร็ว ทั้งนี้ การจัดการ
กองทุน และการจัดการความเหลื่อมล้ าทางการศึกษาจะสามารถช่วยให้เกิดการปฏิรูปการศึกษาได้อย่างแท้จริง 
และควรมีการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้เป็นรูปธรรมและครบทุกมิติ รวมทั้งควรน ากฎหมายมาใช้เพ่ือแก้ไขปัญหา
ด้านเศรษฐกิจ โดยต้องมีการก าหนดให้สอดคล้องตรงกับกรอบเวลาที่เหมาะสมถูกต้อง และเห็นว่าบทบาท
หน้าที่ของแต่ละหน่วยงานไม่มีความชัดเจนในด้าน E-commerce ส าหรับการปฏิรูปด้านพลังงานนั้น สมาชิกฯ 
เห็นว่าโรงงานผลิตก๊าซธรรมชาติมีราคาจ าหน่ายสูงกว่าพลังงานชนิดอ่ืน จึงควรเสนอวิธีการก าหนดราคาขาย
ให้กับประชาชนได้รับทราบ ส่วนการปฏิรูปด้านเศรษฐกิจ ในสงครามการค้าท่ามกลางสถานการณ์การแพร่
ระบาดของไวรัสโควิด-๑๙ ที่กระทบทุกประเทศ จึงต้องมีการจัดโครงสร้างภายในและการให้บริการของรัฐ 
รวมทั้งแผนปฏิรูปดังกล่าวยังขาดตัวชี้วัดและแต่ละแผนไม่มีข้อเปรียบเทียบในการพัฒนาแต่ละด้าน อีกทั้ง 
ได้เสนอแนะการปฏิรูปด้านการเมืองว่าควรมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย 
ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม มีการกระจายอ านาจ การปกครองส่วนท้องถิ่น และการจัดสรรทรัพยากรที่เป็น
ธรรม การเลือกตั้งสุจริต การจัดท าแอปพลิเคชันฉลาดเลือก (Smart Vote) ต้องมีการพัฒนาในการพิสูจน์ตัวตน
เพ่ือรองรับการเข้าถึงข้อมูลของประชาชน ส่วนการปฏิรูปด้านการบริหารราชการแผ่นดินนั้น เห็นว่า 
การให้บริการภาครัฐที่สะดวกรวดเร็ว ตอบโจทย์ประชาชน มีการพัฒนาระบบอ านวยความสะดวกแบบครบ
วงจรอย่างแท้จริงนั้นจะต้องมีมาตรการอ านวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน นอกจากนี้การปฏิรูป
ด้านกฎหมายที่มีการก าหนดให้มีกลไกให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดท าและเสนอร่างกฎหมายที่มี
ความส าคัญและจัดให้มีกลไกช่วยเหลือประชาชนในการจัดท าและเสนอร่างกฎหมายในการบังคับใช้
พระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดท าร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๖๒ นั้น  
ยังไม่มีผลประเมินและหน่วยงานที่รับผิดชอบในพระราชบัญญัติดังกล่าว ตลอดจนการปฏิรูปด้านกระบวนการ
ยุติธรรมนั้น ควรมีการก าหนดระยะเวลาด าเนินงาน มีการพัฒนากลไกการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด 
เพ่ือลดความเหลื่อมล้ า การพัฒนากลไกช่วยเหลือและเพ่ิมศักยภาพเพ่ือให้ประชาชนเข้าถึงกระบวนการ
ยุติธรรม และเจ้าหน้าที่ควรปฏิบัติงานด้วยความรอบคอบ ถูกต้อง ครบถ้วน เพ่ือให้เกิดความเท่าเทียม 
ในกระบวนการยุติธรรม  ส าหรับด้านสาธารณสุขนั้น ควรดูแลบุคลากรทางการแพทย์อย่างทั่ วถึง  
มีการบริหารจัดการกองทุนสุขภาพที่มีประสิทธิภาพ และต้องมีการเตรียมพร้อมเรื่องหลักประกันสุขภาพ 
เพ่ือรองรับการรักษาของประชาชน ทั้ งด้านการพัฒนาระบบข้อมูลผู้ป่วยให้มีความเชื่อมโยงในแต่ละ
โรงพยาบาล อย่างไรก็ตาม เห็นว่าการปฏิรูปประเทศนั้นยังไม่มีความคืบหน้าเท่าที่ควร 
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นายดนุชา  พิชยนันท์ เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
ได้ชี้แจงว่า การจัดท ารายงานครั้งนี้เป็นการรายงานที่แสดงถึงกิจกรรมที่มีความก้าวหน้าเท่านั้น และขณะนี้
แผนการปฏิรูปประเทศยังอยู่ระหว่างการปรับปรุงและรอเสนอคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ โดยคาดว่า 
จะน ามาใช้ได้ประมาณเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ ส าหรับเรื่องราคาพลังงานนั้น ได้ประสานกระทรวงพลังงาน 
เพ่ือปรับโครงสร้างซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการด าเนินการ ส่วนข้อเสนอเรื่อง E-commerce นั้น ขอรับไป
ด าเนินการให้สัมฤทธิ์ผลมากขึ้น ทั้งนี้ ได้กล่าวขอบคุณสมาชิกฯ ทุกท่าน ที่ได้ให้ข้อเสนอแนะต่าง ๆ และขอรับ
ไปพิจารณาปรับปรุงการด าเนินงานเพื่อให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนต่อไป  

ที่ประชุมรับทราบ 
จากนั้น ประธานฯ ได้สั่งปิดประชุมเวลา ๑๙.๔๔ น. 

 
ปิดประชุมเวลา ๑๙.๔๔   น. 
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